
  

 

 

 

 

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกั ด (มหาชน) 
และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)   
เม่ือวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกรอกสมบูรณ์ ชั้น 2 อ าเภอศรีมหาโพธิ  
จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสามารถ จิตวงศ์ ปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้นำชุมชน พื ้นที ่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ประชาชนและผู ้ประกอบการในพื ้นที ่ รวมทั้งสิ้น 50 คน  
(ไม่รวมผู้แทนกรมทางหลวงและท่ีปรึกษา) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ 

 

 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจงและการน ามาใช้ประกอบการศึกษา 
ด้านวิศวกรรม 
 ขอให้พิจารณาออกแบบรูปแบบจุดกลับรถให้เหมาะสม เช่น สะพานเกือกม้า หรือกลับรถ

ใต้สะพาน และทางคู่ขนานตลอดแนวเส้นทางโครงการ 
 การกำหนดรูปแบบจุดกลับรถ โครงการจะออกแบบให้มีความเหมาะสมและคำนึง 

ถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู ้ใช้ทาง สำหรับทางคู ่ขนานของโครงการ 
จะพิจารณาออกแบบเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน เพื่อแยกการจราจรสายหลักกับ
การจราจรบนทางคู่ขนานของชุมชนออกจากกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง 
และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในพื้นที ่

 ทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง รัศมีวงเลี้ยวและความกว้างของ
ถนนค่อนข้างแคบ ขอใหพ้ิจารณาปรับปรุงทางเชื่อมที่เข้าไปยังโรงพยาบาลฯ ให้กว้างขึ้น  

 ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการศึกษาของโครงการ และจะนำเสนอ
ความก้าวหน้าของการศึกษาในการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนา
โครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 2) ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2568  ถนนโครงการช่วงเวลากลางคืนมืดมาก ไม่มีไฟส่องสว่าง ขอให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง

ตลอดเส้นทาง รวมทั้งป้ายจราจรที่มีความชัดเจน 
 ขอให้พิจารณาออกแบบเกาะกลางถนนให้เหมาะสม   โครงการได้ทำการคัดเลือกรูปหน้าตัดโครงการจะเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียเพื่อหารูปแบบ

เกาะกลางที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการและได้มาตรฐานตามกรมทางหลวง ซึ่งจะนำ
ผลการคัดเลือกมานำเสนอในการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 
(สัมมนา ครั้งท่ี 2) ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือน กุมภาพันธ ์2568 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ขอให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหเ้คร่งครัด  ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) ซึ่งเป็นการ

คัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปศึกษาต่อในขั้นรายละเอียด (EIA) โดยในขั้นตอน
การศึกษา EIA จะมีการศึกษาผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าวที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้น โดยที ่ปรึกษาจะนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบในการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(กลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2) ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือน พฤษภาคม 2568 

 กำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้ชัดเจนและก่อสร้างให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
 มีจดหมายเชิญประชุมมาหลายฉบับทำให้เกิดการสับสน  โครงการได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ประชุมตลอดการศึกษาของโครงการทั้งตอนที่ 1 (ช่วงกม.126+426 ถึง กม.147+425)  
และตอนท่ี 2 (ช่วงกม.147+425 ถึง กม.169+000)  

 พื้นที่ของตำบลกรอกสมบูรณ์อยู่ในแนวโครงการแค่หมู่ที่ 5 ซึ่งหมู่บ้านอ่ืนไม่ได้เกี่ยวข้อง  โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ และยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจหรืออยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมการประชุม 
โดยเฉพาะประชาชนท่ีใช้เส้นทาง ทล.304 ในการเดินทาง 

 


